

UBND HUYỆN THỦ THỪA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: /PGĐT

V/v quản lý và phân công nhiệm vụ,
trách nhiệm các vị trí việc làm, bảo đảm
an toàn trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Thừa, ngày tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trực thuộc.

Trong thời gian qua, mô hình trường học an toàn được các trường quan tâm, hiệu trưởng các trường đã quản lý chặt chẽ, phân công trách nhiệm nhân viên bảo vệ rõ ràng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn trường học tạo sự tin tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số trường việc phân công đội ngũ nhân viên bảo vệ chưa rõ ràng, chưa chặt chẽ, còn lỏng lẻo, nhân viên bảo vệ không có mặt thường xuyên trong trường, không ngồi trực ở phòng thường trực, thậm chí để người nhà vào trực dẫn đến những sự việc không hay xảy ra trong nhà trường trong thời gian gần đây như mất cắp tài sản của nhà trường, giáo viên, nhân viên và học sinh; kẻ gian trà trộn vào trường lừa đảo học sinh lấy tiền, vàng gây mất an toàn trong trường học; người lạ, không trách nhiệm vào trường trong giờ học gây những sự vụ, sự việc đáng tiếc xảy ra; phòng thường trực nhân viên bảo vệ thường xuyên bỏ trống, không được dọn dẹp thường xuyên nên nhiều bụi bặm và rác thải gây mất vệ mỹ quan trước cổng trường...

Nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của nhà trường, Phòng GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường quán triệt đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về vai trò trách nhiệm của từng vị trí, giao nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể. Hiệu trưởng nhà trường cần tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhắc nhở, xử lý kịp thời những trường hợp nhân viên, giáo viên bỏ vị trí làm việc..., báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cấp trên theo phân cấp quản lý.

Yêu cầu hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển khai thực hiện công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Mười